



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....
ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายบุญจันทร์ แสงสิมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะในการดำเนินการ
<p>๑. ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึกและการส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลัก ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.นาแกเพื่อปลุกจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ทางศาสนา และน้อมเอาปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>๒. ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติราชการ/ กิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วม งานคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานดีเด่น</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>๓.การป้องกันการทุจริตและพหุติ มีขอบของราชการ</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตนเองด้วย ความ ซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงบทบาท ภารกิจหน้าที่ราชการและต่อต้านการ ทุจริต เช่น การติดประกาศ การจัดทำ บอร์ดประชาสัมพันธ์</p> <p>๒.ดำเนินการจัดทำช่องทางร้องเรียน ต่างๆและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>๔.เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p>	<p>๑.มีการประชุมติดตามงานของเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>๕.สร้างบุคลากรมีอาชีพป้องกัน และปราบปรามการทุจริต</p> <p>๕.๑ ส่งเสริมการประพฤติตน ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ บุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๑.จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p> <p>๒.เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการวินัย ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ ข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>